



รายงานผลการดำเนินกิจกรรม
เพื่อปลูกจิตสำนึกหรือสร้างวัฒนธรรม ให้คณะครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ในการปฏิเสธการรับของขวัญ และของกำนัลทุกชนิด
จากการปฏิบัติหน้าที่
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗



เปลี่ยนของขวัญเป็นคำอวยพรหรือใช้สื่อสังคมออนไลน์
แทนการให้ของขวัญหรือผลประโยชน์อื่นใด
ในช่วงทุกเทศกาลและในทุกโอกาส

NO

GIFT POLICY

งดรับ งดให้ของขวัญ

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในนโยบาย ป้องกิบและต่อต้านทุจริต
ของขอบคุณความปรารถนาดีและมิตรไมตรีจิตของท่าน



โรงเรียนสามป๋อวิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล

การดำเนินกิจกรรมที่มีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกจิตสำนึกหรือสร้างวัฒนธรรมให้ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ในการปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่

วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๗ โรงเรียนสามบ่อวิทยา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล ดำเนินการจัดโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และ ธรรมภิบาล ในโรงเรียน (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยมีกิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้แก่คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด โดยมี นางสาวพรทิพย์ ศรีจำเริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามบ่อวิทยา นำคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด โรงเรียนสามบ่อวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล ร่วมประกาศเจตนารมณ์นโยบาย ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) เพื่อปลูกฝังให้บุคลากรมี จิตสำนึกในการปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ มีพฤติกรรมร่วมต้านการทุจริตในวงกว้าง ทั้งในระดับ โรงเรียน และชุมชน เพื่อยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการโรงเรียนสามบ่อวิทยา ณ หอประชุมโรงเรียนสามบ่อวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล

โรงเรียนสามบ่อวิทยา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์ในเพจของโรงเรียนสามบ่อวิทยา เจตนารมณ์นโยบาย ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) เพื่อปลูกฝังให้บุคลากรมี จิตสำนึกในการปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ มีพฤติกรรมร่วมต้านการทุจริตในวงกว้าง ทั้งในระดับ โรงเรียน และชุมชน เพื่อยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการโรงเรียนสามบ่อวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล